

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	ไอที (นกอ)		
Date :	27 ส.ค. 2546	Page :	33
		No :	46153502

'รอยยิ้มเพื่อสมเด็จพระยา' ที่พึ่งคนยาก ชีบน้ำตา 'ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่' ได้พลดี!!

๒๙

จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีการจัดตั้งมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินงานตามนโยบายของมูลนิธิฯ โดยได้มีการออกสำรวจผู้ที่เป็น โรคปากแหว่ง-เพดานโหว่ เพื่อให้เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยในปีที่ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันดำเนินการ โดยได้มีการออกสำรวจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และได้มีการประสานกับจังหวัดใกล้เคียงให้สำรวจจำนวนผู้ป่วยว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด และสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะนำผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง-เพดานโหว่ เข้ารับการผ่าตัดรักษา สามารถเข้ารับการรักษาได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2546 นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา

น.พ.พิชิต บุญยวรรธนนะ ผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญ ให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ "รอยยิ้มเพื่อสมเด็จพระยา" ขึ้น เพื่อผ่าตัดผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่ง-เพดานโหว่ให้มีสภาพปกติ ณ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับเงินช่วยเหลือจาก มูลนิธิ Operation Smile และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้แก่ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปาก

แหว่ง-เพดานโหว่ สำหรับโครงการ "รอยยิ้มเพื่อสมเด็จพระยา" นี้ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประสานให้จังหวัดพิษณุโลก พิชิต เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และนครสวรรค์ ให้สำรวจผู้ที่มีความพิการโรคปากแหว่ง-เพดานโหว่ และผู้ที่มีความประสงค์จะนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งผลการสำรวจพบผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 ราย โดยพบผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลกที่เข้ารับการรักษาในโครงการจำนวน 3 ราย ซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วจำนวน 24 ราย ผู้ที่เข้ารอรับการผ่าตัดจำนวน 15 ราย และผู้ป่วยที่นัดมาตรวจเพิ่มเติมอีกจำนวน 11 ราย รวม 50 ราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดนี้ได้รับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิ พอ.สว. และมูลนิธิ



ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในเขตทุรกันดาร โดยเน้นประชาชนผู้ด้อยโอกาส



Operation Smile ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด-ค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด 3,500-5,000 บาท และค่าเดินทางรายละเอียด 300-500 บาท โดยผู้ที่เข้ารับการรักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ รักษาพยาบาล

ผู้ยากไร้และผู้พิการ ซึ่งโครงการนี้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2546 นี้

โรคปากแหว่ง-เพดานโหว่ เป็นความพิการแต่กำเนิดที่พบมากที่สุดในโรคความพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะและใบหน้า ซึ่งสาเหตุใหญ่ของการเกิดโรคนั้นมีสาเหตุสำคัญคือ กรรมพันธุ์ โดยครอบครัวที่มีลูกปากแหว่ง-เพดานโหว่คนหนึ่ง ถูกคนต่อไปมีโอกาสที่จะเกิดมาพิการได้ หรือถ้าพ่อหรือแม่เป็นโรคพิการชนิดนี้ ลูกที่เกิดมามีโอกาสที่จะเกิดมาพิการ ส่วนอีกสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม ขาดอาหารโรค ยา รั้งสี เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์

ได้แน่นอน สำหรับการป้องกันโรคปากแหว่ง-เพดานโหว่นั้น มารดาที่ตั้งครรภ์ในระยะเริ่มแรกควรปฏิบัติตัวโดยการห้ามซื้อยามารับประทานเอง ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ งดสิ่งเสพติดต่าง ๆ เช่น สุรา บุหรี่ หลีกเลี่ยงรังสีต่าง ๆ การเกิดอุบัติเหตุ และการติดเชื้อ ซึ่งชนิดของโรคปากแหว่งนั้นมีทั้งปากแหว่งข้างเดียวและปากแหว่งสองข้าง ส่วนโรคเพดานโหว่นั้นมีเพดานโหว่บางส่วนและเพดานโหว่ตลอด

น.พ.พิชิต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคปากแหว่ง ที่จะเข้ารับการรักษาได้นั้นจะต้องเป็นเด็กที่มี อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถึงจะทำการผ่าตัดได้ เนื่องจากริมฝีปากไม่เล็กเกินไป และผู้ป่วยโรคเพดานโหว่จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปีครึ่ง-2 ปี ถึงจะเข้าผ่าตัดได้ ซึ่งการเข้ารับการรักษานี้ก็เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยมีการพูดที่ชัดเจน และมีความเจริญเติบโตของใบหน้า ฟันเป็นปกติเหมือนกับคนทั่วไป โดยผู้ที่ป็นโรคนี้อาจต้องรีบเข้ารับการรักษาเพื่อลดปัญหาการให้อาหาร การหายใจลำบาก และลดการติดเชื้อในช่องหูส่วนกลางของผู้ป่วยด้วย

ขณะนี้โครงการ “รอยยิ้มเพื่อสมเด็จย่า” กำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความพิการโรคปากแหว่ง-เพดานโหว่อยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคปากแหว่ง-เพดานโหว่ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับการผ่าตัด ศัลยกรรมปากแหว่ง-เพดานโหว่ เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเหมือนกับคนทั่วไป โดยการรักษาทั้งหมดนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญได้รับการบริการด้านการแพทย์และบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันเพื่อประชาชนทั่วทุกถิ่น.

ภาณุ บุญยัง